



ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง

ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว๗๕(ป) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis แจ้งว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุ รำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประกาศให้กัญชาและกัญชงเป็นสมุนไพรควบคุม และควบคุมการใช้พืชสมุนไพรดังกล่าวในทางไม่เหมาะสม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา และกัญชง นั้น

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ประชาชนทั่วไป ผู้มารับบริการ และบุคลากรในหน่วยงานใช้กัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เพื่อสันทนากาในสถานที่หรือบริเวณศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒. ห้ามมิให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis รวมทั้งมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เข้ามาบริโภคในสถานที่หรือบริเวณศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๓. ให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ กำชับ และติดตาม กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๕(ป) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมตลอดถึงข้อกำหนดหรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด
๔. กรณีตรวจสอบพบว่าประชาชน ผู้มารับบริการ หรือบุคลากรในหน่วยงานกระทำการ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามแนวปฏิบัตินี้ ศาลจังหวัดสมุทรปราการจะพิจารณาดำเนินการตาม ที่เห็นสมควรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นายสัญญา จีระออน)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ